

# Journal of Education Studies

---

Volume 13  
Issue 3 *January-March 1985*

Article 15

---

January 1985

ข่าวในวงการครุศาสตร์

n/a

Follow this and additional works at: <https://digital.car.chula.ac.th/educujournal>



Part of the [Education Commons](#)

---

## Recommended Citation

n/a (1985) "ข่าวในวงการครุศาสตร์," *Journal of Education Studies*: Vol. 13: Iss. 3, Article 15.  
Available at: <https://digital.car.chula.ac.th/educujournal/vol13/iss3/15>

This Other is brought to you for free and open access by Chula Digital Collections. It has been accepted for inclusion in Journal of Education Studies by an authorized editor of Chula Digital Collections. For more information, please contact [ChulaDC@car.chula.ac.th](mailto:ChulaDC@car.chula.ac.th).

## ข่าวในวงการครุศาสตร์

### โครงการจัดประชุมทางวิชาการ หน่วยฝึกอบรมทางวิชาการ ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เดือน เมษายน ๒๕๒๘

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง QC กับการบริหารโรงเรียน

ระยะเวลาจัด ๑๗-๒๙ เมษายน ๒๕๒๘

เนื้อหา แนวความคิดเกี่ยวกับ QC และการบริหารโรงเรียน ขั้นตอนการนำ QC มาใช้ในโรงเรียน การทำงานเป็นทีม การวิเคราะห์ปัญหา การหาสาเหตุของปัญหา การประเมินวิธีการในการแก้ปัญหา การตัดสินใจ การวางแผนและติดตามผล ตลอดจนการนำ QC มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน

ผู้เข้าร่วม เจ้าของ ผู้จัดการ และผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ในทุกระดับ

จำนวน ๔๐ คน

ผู้รับผิดชอบโครงการ หน่วยฝึกอบรมทางวิชาการ คณะครุศาสตร์

วิทยาการ ศ. ดร. ชัยพร วิชชาวุธ ผศ. เอกชัย กีสขพันธ์ และคณะ

เดือน พฤษภาคม ๒๕๒๘

การฝึกอบรมเรื่อง จิตวิทยาการบริหาร

ระยะเวลาจัด ๒-๔ พฤษภาคม ๒๕๒๘

เนื้อหา หลักการบริหาร เครื่องมือในการบริหาร เทคนิคในการบริหาร การวางแผนการติดตาม และการประเมินผลงาน การควบคุมพฤติกรรม การวิเคราะห์และการเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์สัมพันธ์เพื่อความสำเร็จในการบริหาร

**ผู้เข้าร่วม**                    นักบริหาร หรือผู้ที่เตรียมตัวเพื่อจะเป็นนักบริหาร    ทุกระดับ  
**จำนวน**                     ๔๐ คน  
**ผู้รับผิดชอบโครงการ**    หน่วยฝึกอบรมทางวิชาการ ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์  
**วิทยาการ**                    ผศ. ดร. หลุย จำปาเทศ และคณะ

---

### **การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การผลิตสไลด์-เทป**

**ระยะเวลาที่จัด**            ๙-๑๔ พฤษภาคม ๒๕๒๘

**เนื้อหา**                        การให้ความรู้พื้นฐานและหลักการในการถ่ายภาพสไลด์ การบันทึกเสียงประกอบ  
สไลด์ การเขียนบท การทำแคปชั่นประกอบสไลด์ การเลือกดนตรีและเสียงประกอบ ผู้เข้าร่วม  
ประชุมจะมีความสามารถและทำการผลิตสไลด์เทปได้ ๑ ชุด

**ผู้เข้าร่วม**                 ผู้สนใจทั่วไป

**จำนวน**                     ๓๐ คน

**ผู้รับผิดชอบโครงการ**    ภาควิชาโสตทัศนศึกษา

**วิทยาการ**                    คณาจารย์ภาควิชาโสตทัศนศึกษา

---

### **เดือน มิถุนายน ๒๕๒๘**

---

**การประชุมทางวิชาการระดับชาติเรื่อง** การอุดมศึกษากับการพัฒนาประเทศ : การประเมินเชิง  
วิเคราะห์และการเสนอทิศทางการใหม่

**ระยะเวลาที่จัด**            ๕-๗ มิถุนายน ๒๕๒๘

**เนื้อหา**                        ขอบเขตของการประชุมจะครอบคลุมเรื่องใหญ่ ๆ ๔ หัวข้อ คือ

๑. การอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา : ปรัชญาและการปฏิบัติ
๒. การอุดมศึกษาเพื่อพัฒนา :  
ทรัพยากรมนุษย์และทรัพยากรธรรมชาติ
๓. การอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา : ลักษณะดั้งเดิมและ  
เทคโนโลยีใหม่
๔. การอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา : เอกัตบุคคลและกลุ่มคน ในแต่ละหัวข้อเป็น  
การเสนอบทความรับเชิญ

**ผู้เข้าร่วม** บุคลากรจากสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ  
**จำนวน** ๒๐๐ คน  
**ผู้รับผิดชอบโครงการ** ภาควิชาอุดมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ  
**วิทยากร** คณาจารย์ภาควิชาอุดมศึกษา

---

### เดือน กรกฎาคม ๒๕๒๘

---

**การประชุมทางวิชาการเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะครุศาสตร์ และฉลองปีเยาวชนสากล**  
**เรื่อง** เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทย

**ระยะเวลาที่จัด** ๑๐-๑๒ กรกฎาคม ๒๕๒๘

**เนื้อหา** เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทย ครอบคลุมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับงานเยาวชนรุ่นใหม่ การส่งเสริมสุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิตที่ดีของเยาวชน การสำรวจ และประเมินผล กิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ผ่านมา รวมถึงการเสนอเป้าหมายและแนวทางใหม่ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนของไทย การวิเคราะห์บทบาทของสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน สมาคมและมูลนิธิต่างๆ (Non-Governmental Organization) รวมทั้งสื่อสารมวลชน และสภาพแวดล้อมในสังคมว่าควรปรับเปลี่ยนอย่างไร เพื่อให้การพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยมีคุณค่าที่แท้จริง

**ผู้เข้าร่วม** ครู อาจารย์ ผู้บริหารการศึกษาในทุกระดับ ผู้สนใจจากมูลนิธิเอกชน และผู้สนใจในปัญหาเด็กและเยาวชน

**จำนวน** ๒๕๐ คน

**ผู้รับผิดชอบโครงการ** คณะกรรมการจัดประชุมทางวิชาการ

---

### เดือน สิงหาคม ๒๕๒๘

---

**การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง** การเขียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

**ระยะเวลาที่จัด** สิงหาคม ๒๕๒๘

**เนื้อหา** ความรู้พื้นฐานในการเขียนบทเรียนแบบโปรแกรมและบทเรียนเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอย่างง่ายได้

**ผู้เข้าร่วม** ผู้สนใจทั่วไป

**จำนวน** ๓๐ คน

**ผู้รับผิดชอบโครงการ** ภาควิชาโสตทัศนศึกษา คณะครุศาสตร์

**วิทยากร** คณาจารย์ภาควิชาโสตทัศนศึกษา และผู้เชี่ยวชาญภายนอก

## เดือน ตุลาคม ๒๕๒๕

**การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง** การพยาบาลฉุกเฉิน

**ระยะเวลาที่จัด** ๑๔-๑๕ ตุลาคม ๒๕๒๕

**เนื้อหา** เนื่องจากอุบัติเหตุเป็นปัญหาสำคัญของประเทศและมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ การอบรมครั้งนี้มุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักในเรื่องการป้องกันอุบัติเหตุ มีความรู้และทักษะในการให้การพยาบาลฉุกเฉินแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บ ณ สถานที่เกิดเหตุ

**ผู้เข้าร่วม** ครูผู้ทำหน้าที่เกี่ยวกับอนามัยโรงเรียนทุกระดับ

**จำนวน** ๖๐ คน

**ผู้รับผิดชอบโครงการ** ภาควิชาพยาบาลศึกษา คณะครุศาสตร์

**วิทยากร** คณาจารย์ภาควิชาพยาบาลศึกษา

**การประชุมอบรมเรื่อง** การสอนวรรณคดีไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

**ระยะเวลาที่จัด** ๑๖-๑๘ ตุลาคม ๒๕๒๕

**เนื้อหา** หลักสูตรวิชาวรรณคดี วิชาเลือกวรรณคดี เทคนิคและวิธีการใหม่ๆ ในการสอนวรรณคดี การใช้เกม เพลง และนาฏศิลป์ประกอบการสอนวรรณคดี

**ผู้เข้าร่วม** ครูสอนวรรณคดี ระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ

**จำนวน** ๑๐๐ คน

**ผู้รับผิดชอบโครงการ** ภาควิชามัธยมศึกษา คณะครุศาสตร์

**วิทยากร** ศาสตราจารย์ ดร. สุจริต เพียรชอบ และคณะ

**การประชุมสัมมนาเรื่อง** พัฒนศึกษา : สาขาวิชาที่จำเป็นในการพัฒนาประเทศ

**ระยะเวลาที่จัด** ๒๑-๒๒ ตุลาคม ๒๕๒๘

**เนื้อหา** ความสำคัญและความจำเป็นของศาสตร์พัฒนศึกษา กับอนาคตของประเทศ และการวิจัยทางพัฒนศึกษา

**ผู้เข้าร่วม** ตัวแทนจากหน่วยงานที่รับผิดชอบการศึกษา คณาจารย์จากวิทยาลัยครู คณาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่างๆ คณาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้สนใจ

**จำนวน** ๑๐๐ คน

**ผู้รับผิดชอบโครงการ** ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะครุศาสตร์

**วิทยากร** คณาจารย์ภาควิชาสารัตถศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

**การประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง** ความรู้เรื่องพระไตรปิฎกสำหรับครูระดับมัธยมศึกษา

**ระยะเวลาที่จัด** ๒๕-๒๗ ตุลาคม ๒๕๒๘

**เนื้อหา** ให้ความรู้ความเข้าใจในวิชาพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นเนื้อหาวิชาที่เพิ่มเติมเข้ามาใหม่ในหลักสูตรวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา ที่มีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๑ การจัดประชุมครั้งนี้เป็นการต่อเนื่องจากที่เคยจัดครั้งก่อนโดยจะเน้นความเข้าใจในเนื้อหา สารพระพุทธศาสนาจากพระไตรปิฎกซึ่งสัมพันธ์กับเนื้อหาวิชาพระพุทธศาสนาที่ใช้สอนอยู่ในโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและปลายที่กำลังสอนอยู่ในปัจจุบัน นอกจากนี้จะมีการเดินทางเยี่ยมชมสถานที่และฝึกปฏิบัติธรรมด้วย

**ผู้เข้าร่วม** ครู อาจารย์ โรงเรียนมัธยมศึกษาในภูมิภาค

**จำนวน** ๑๐๐ คน

**ผู้รับผิดชอบโครงการ** ภาควิชามัธยมศึกษา คณะครุศาสตร์

**วิทยากร** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ก่องแก้ว เจริญอักษร และผู้ทรงคุณวุฒิทางศาสนา

**การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง** การเสริมสมรรถภาพด้านการสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา

**ระยะเวลาที่จัด** ๒๔-๒๗ ตุลาคม ๒๕๒๘

**เนื้อหา** ให้ผู้เข้าร่วมประชุมตระหนักถึงความสำคัญและปัญหาของการสอนภาษาไทยในระดับประถมศึกษา ความเคลื่อนไหวด้านการส่งเสริมการสอนภาษาไทยของสถาบันภาษาและ

องค์การต่าง ๆ ของประเทศไทย เทคนิคและวิธีสอนภาษาไทยในระดับประถมศึกษาแนวใหม่และสามารถนำไปใช้ในการสอนของตนได้

**ผู้เข้าร่วม** ครูสอนภาษาไทย ระดับประถมศึกษาทั่วไป

**จำนวน** ๘๐ คน

**ผู้รับผิดชอบโครงการ** ภาควิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

**วิทยากร** ศาสตราจารย์ อำไพ สุจริตกุล และคณะ

---

**การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง** การฝึกอบรมบุคลากรฝึกอบรม

**ระยะเวลาที่จัด** ๒๔-๒๗ ตุลาคม ๒๕๒๘

**เนื้อหา** การให้ความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดและการบริการด้านการฝึกอบรมพร้อมทั้งการฝึกปฏิบัติ การเขียนโครงการ และการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการฝึกอบรม

**ผู้เข้าร่วม** ครู และบุคลากรประจำโรงเรียน มหาวิทยาลัย และสถาบันต่าง ๆ ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดและบริการด้านฝึกอบรม

**จำนวน** ๘๐ คน

**ผู้รับผิดชอบโครงการ** หน่วยฝึกอบรมทางวิชาการ ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์

**วิทยากร** รองศาสตราจารย์ ดร. พรรณราย ทร์พยะประภา และคณะ

---

**การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง** งานพัฒนานิสิตนักศึกษา

**ระยะเวลาที่จัด** ๒๘-๓๐ ตุลาคม ๒๕๒๘

**เนื้อหา** นโยบายเกี่ยวกับกิจกรรมนิสิตนักศึกษา ปรัชญาและหลักในการจับบุคลากรนิสิตนักศึกษา การพัฒนานิสิตนักศึกษา การดำเนินงานบุคลากรนิสิตนักศึกษา ตำแหน่งบริการและสวัสดิการงานวินัย พัฒนานิสิตนักศึกษา และงานกิจกรรม

**ผู้เข้าร่วม** บุคลากรในสายงานนิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาทุกสายงาน

**จำนวน** ๖๐ คน

**ผู้รับผิดชอบโครงการ** ภาควิชาอุดมศึกษา คณะครุศาสตร์

**วิทยากร** คณาจารย์ภาควิชาอุดมศึกษา คณะครุศาสตร์

---